



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่ 7/2563

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียด

ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship)

“ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ปีงบประมาณ 2563

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563 “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 โดยสถาบัน/หน่วยงาน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระ ที่สนใจสามารถยื่นผ่านระบบ NRMS และกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยวันที่ 20 มกราคม 2563 ซึ่งหน่วย บพท. ได้จัดเวทีพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการเบื้องต้น เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 และประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีชุดโครงการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจำนวน 30 ชุดโครงการ จากทั้งหมด 342 ชุดโครงการ และข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 (Re-submit 2563) ภายใต้แผนงานสำคัญ “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นอีกจำนวน 14 โครงการ รวมโครงการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นทั้งหมด 44 ชุดโครงการ นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดเวทีพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียดและเชิญหัวหน้าชุดโครงการมานำเสนอ ข้อเสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2563 ซึ่งมีหลักเกณฑ์พิจารณาจากเป้า และกรอบการวิจัยในประกาศทุน ดังนี้ 1) ประเด็นโจทย์การวิจัยและเนื้อหาโครงการวิจัยที่สะท้อน 2 มิติ คือ บริบทของพื้นที่/ชุมชนเป้าหมาย และนวัตกรรมที่พร้อมใช้ 2) กระบวนการและกลไกความร่วมมือในพื้นที่เป้าหมาย 3) มีกระบวนการและการออกแบบการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ 4) ความชัดเจนของ Output และความคุ้มค่าของการลงทุนวิจัย (value for money) และ 5) โอกาสในการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงศักยภาพของคณะผู้วิจัยและความเชื่อมโยงระหว่างโครงการวิจัยย่อยในชุดเพื่อตอบเป้าหมายใหญ่

ผลการพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีรายชื่อดังเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะได้ประสานงานกับหัวหน้าชุดโครงการวิจัยส่งความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อปรับ ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยให้สมบูรณ์และจัดทำสัญญารับทุนวิจัย (TOR) ต่อไป อนึ่งข้อเสนอชุดโครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณา หน่วย บพท. จะจัดส่งหนังสือแจ้งเหตุผลไปยังหัวหน้าชุดโครงการรายโครงการ

ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563

(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

รักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา

ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship)

“ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ปีงบประมาณ 2563

โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ลำดับที่	นักวิจัยและสังกัด	ชุดโครงการ
1	นายเดโช ไชยทัพ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ)	โครงการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมการยกระดับสิทธิชุมชนสู่การสร้างเศรษฐกิจสีเขียว
2	น.สพ.ดร. วินัย แก้วละมุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	การพัฒนาระบบการผสมเทียมโคเนื้อสำหรับเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดน่าน
3	ดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การยกระดับธนาคารปูม้าชุมชนสู่ชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4	ดร.บานจิตร์ สายรอดคำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมต้นแบบเพื่อการจัดการตนเองบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่จังหวัดน่าน
5	นางสาวชนิดา ป้อมเสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพื่อยกระดับศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี
6	ดร.อนันต์ พงศ์ธรรกุลพานิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	การสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยนวัตกรรมจากเศษวัสดุอินทรีย์ในท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
7	ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	ยกระดับการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
8	ผศ.กฤษศ สิวันทโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	การพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพื่อการจัดการและสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
9	ผศ.สันติ ช่างเจรจา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	การเพิ่มประสิทธิภาพ มาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรวิถีชุมชนจังหวัดลำปางและจังหวัดตากด้วยนวัตกรรม
10	ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนในเขต พื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จังหวัดสงขลา
11	ดร.อนิวรรณ หาสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	การพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
12	รศ.ดร.ชูลีมาศ บุญไทย อิวาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น	การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทางการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับที่	นักวิจัยและสังกัด	ชุดโครงการ
13	นายคมศักดิ์ หาร์ไชย มหาวิทยาลัยนครพนม	การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ด้วยนวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ชุมชนพึ่งพาตนเอง ด้วยจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาชุมชน/ ตำบล ประสานสู่แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับจังหวัด One Plan
14	น.สพ.สมชาติ ธนะ มหาวิทยาลัยพะเยา	การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดพะเยา สู่การสร้าง ชุมชนนวัตกรรม
15	ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ มหาวิทยาลัยพะเยา	การพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานการทำงานตามโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม
16	นายอัปดุลฮอนี เจ๊ะโซ๊ะ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี	การขับเคลื่อนแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยใช้มัสยิดเป็นฐานสู่เมือง อัจฉริยะจังหวัดปัตตานี
17*	ผศ.ดร.สมรภัษ รอดเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	การยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จักสานย่านลิเภา-ขนมลา สู่การ พัฒนาชุมชนนวัตกรรมอย่างยั่งยืนตามอัตลักษณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช
18	ผศ.ดร.เทียมพบ ก้านเหลือง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง	การยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ชุมชน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
19	นางสาวสุริมา เทียนงาม สถาบันวิทยาลัยชุมชน	การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ บริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐาน ราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสงขลา จังหวัดตราด จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดยโสธร
20	ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ไทยสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมกลาสเซรามิกส่ง เสริมมูลค่าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทย
21	รศ.ดร.พรศิริ จงกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	การยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนเกษตรกรรมในจังหวัดนครราชสีมา ตามแนวคิดเมืองน่าอยู่
22	ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	การวิจัยและพัฒนาด้านข้าวเพื่อการใช้ประโยชน์จากแหล่งพันธุกรรม การผลิตพันธุ์ข้าวปลูกอีสาน การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า การพัฒนา เขตกรรมและวิถีชุมชน
23	ดร.สลิล ชันโรจน์ มหาวิทยาลัยบูรพา	การพัฒนาพื้นที่ประมงพื้นบ้านอ่างศิลา-หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม การเพิ่ม มูลค่าผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ท้องถิ่น

หมายเหตุ \*จากมติของคณะกรรมการการพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียด เห็นควรจัดโครงการดังกล่าวอยู่ในภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship)  
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ กรอบการวิจัย เรื่อง Local Enterprise